

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
PHƯỜNG TÂN ĐÔNG HIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/NQ-HĐND

Tân Đông Hiệp, ngày 02 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂN ĐÔNG HIỆP
KHOÁ XII - KỲ HỌP THỨ SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Xét Tờ trình số 96/TTr-UBND ngày 14/12/2022 của UBND phường Tân Đông Hiệp về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; báo cáo thẩm tra số 10/BC-HĐND ngày 22/12/2022 của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân phường tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân phường tán thành nội dung đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm và chỉ tiêu, giải pháp chủ yếu của năm 2023 nêu trong tờ trình số 96/TTr-UBND ngày 14/12/2022 của Ủy ban nhân dân phường, đồng thời quyết nghị:

I. Về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Năm 2022 là năm trở lại trạng thái bình thường mới sau ảnh hưởng và tác động nặng nề của đại dịch Covid-19, tình hình chính trị thế giới và khu vực có những diễn biến phức tạp, giá năng lượng, hàng hóa, vật tư tăng mạnh, nhiều diễn biến chưa từng có tiền lệ gây ra không ít khó khăn, thách thức. Trước tình hình đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự quyết tâm nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của UBND phường và sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp; kết quả năm 2022 phường Tân Đông Hiệp đã hoàn thành và có 25/31 chỉ tiêu kinh tế, xã hội đạt và vượt kế hoạch.

Lĩnh vực thương mại dịch vụ dần hồi phục sau đại dịch; Thu ngân sách và thu các loại quỹ vượt chỉ tiêu dự toán và chỉ tiêu thành phố giao.

Các hoạt động văn hóa, xã hội nhanh chóng phục hồi và có nhiều khởi sắc trong trạng thái “thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả với dịch Covid-19”. Phường đã huy động nhiều nguồn lực để thực hiện tốt chính sách cho các đối tượng trong dịp



Tết, các ngày lễ, kỷ niệm; tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành các gói hỗ trợ người lao động, người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết. Tỷ lệ học sinh được xét tốt nghiệp THCS đạt kết quả cao. Tăng cường chỉ đạo công tác cải cách hành chính, chủ trương công tác chuyên đổi số.

Điều hành thực hiện đầy đủ, kịp thời các mặt công tác trên lĩnh vực quan sự - quốc phòng. Quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, công tác dân vận chính quyền và công tác phối hợp các lực lượng, bảo vệ an toàn mức tiêu xác định, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Chỉ đạo xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt các kế hoạch tấn công, tấn áp các loại tội phạm, triệt xóa nhiều vụ phạm pháp hình sự và kéo giảm tệ nạn xã hội trên địa bàn phường.

II. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

1. Mục tiêu tổng quát

Triển khai đồng bộ các Nghị quyết, chỉ tiêu, chương trình, kế hoạch, chỉ đạo của UBND thành phố, Đảng ủy, HĐND phường, tập trung mọi nguồn lực xử lý các vướng mắc, khó khăn, hạn chế và yêu kém; khai thác và phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương để thực đẩy phát triển kinh tế; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; tăng cường sự đồng thuận xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; đảm bảo an ninh chính trị-tự trị an toàn xã hội tại địa phương.

2. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2023 (đính kèm phụ lục)

III. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2023

Hội đồng nhân dân phường thông nhất với định hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2023 theo báo cáo của UBND phường và báo cáo tham tra của các Ban Hội đồng nhân dân phường, đồng thời nhân mạnh một số nhiệm vụ và giải pháp sau đây:

1. Tổ chức quản trị, giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế xã hội – quốc phòng an ninh và triển khai chương trình làm việc năm 2023 của UBND phường đến cán bộ công chức chuyên môn phường, các khu phố để xây dựng kế hoạch, giải pháp và lộ trình thực hiện với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao nhất.

2. Thực hiện sơ kết tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết HĐND phường đã đề ra, trong đó tập trung đánh giá cụ thể các chương trình hành động.

3. Thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 theo đúng chế độ, chính sách hiện hành; sử dụng hiệu quả nguồn lực nhà nước. Xây dựng các giải pháp căn cơ, quyết liệt hơn nữa để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đầu tư công năm 2023.

4. Tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước để nhân dân nắm bắt và thực hiện. Tranh thủ sự hỗ trợ của UBND thành phố và các phòng ban thành phố để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của địa phương trong quá trình chỉ đạo điều hành thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực.

5. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; kiểm tra, đôn đốc các ban, ngành, cán bộ công chức chuyên môn, khu phố trong việc triển khai thực hiện các chương trình công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, đô thị, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện tốt quy chế phối hợp đồng bộ, kịp thời và chặt chẽ với MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội trong thực thi nhiệm vụ.

6. Triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác cải cách hành chính với các nội dung trọng tâm, chú trọng công tác chuyển đổi số, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, kiểm tra gắn với công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

Điều 2. Trên cơ sở các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, giao Ủy ban nhân dân phường chỉ đạo các ban, ngành, cán bộ công chức chuyên môn, các khu phố xây dựng các kế hoạch, chương trình cụ thể thực hiện thắng lợi Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân phường chịu trách nhiệm giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Hội đồng nhân dân phường đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam phường và các tổ chức thành viên giám sát và phối hợp vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân phường Tân Đông Hiệp khóa XII - kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 27 tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- TT.HĐND thành phố;
- ĐB.HĐND thành phố;
- Đảng ủy phường;
- TT.HĐND - UBND - UBMTTQ phường;
- Đại biểu HĐND phường;
- Các cán bộ chuyên môn có liên quan;
- Lưu: TT HĐND.



CHỦ TỊCH

Huỳnh Thị Tuyết Hạnh

